

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผล

จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 303 คน ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในชุมชนคันน้ำเสียว ร้อยละ 18.81 รองลงมาชุมชนขวัญเมือง ร้อยละ 15.85 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.88 รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร้อยละ 32.35

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานพอใช้ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 6 ด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ในระดับการดำเนินงานดี ด้านการพัฒนาคมนและสังคม และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับควรปรับปรุงแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้

2.1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมโดยรวม อยู่ในระดับการดำเนินงานพอใช้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยโดยเรียงจากมากไปน้อย คือ รมรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และโรคเอดส์ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้คำปรึกษาปัญหาของยาเสพติดแก่คนในชุมชนทุกชุมชน ตามลำดับ

2.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานพอใช้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการสร้างรายได้ทุกชุมชน จัดสรรกองทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการยืมอย่างเป็นธรรม จัดวิทยากรเพื่ออบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามลำดับ

2.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานดี) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดี โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ก่อสร้างถนนให้เชื่อมต่อกันระหว่างชุมชน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามถนนครอบคลุมทุกเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี ตามลำดับ

2.4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับดี โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการซ่อมแซมคูแล้งรักษาถนนให้ใช้ได้ดี มีการรณรงค์การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามลำดับ

2.5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานควรปรับปรุง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับพอใช้ คือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเปิดเผย และประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับควรปรับปรุง โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเปิดเผย ให้ความรู้ด้านการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน ตามลำดับ

2.6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับการดำเนินงานควรปรับปรุง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับพอใช้คือจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับควรปรับปรุง โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าและรักษาแหล่งน้ำโดยจัดกิจกรรมการปลูก รมรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและประหยัด ตามลำดับ

2.7 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ปรากฏผล ดังนี้

2.7.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนศรีสุขพัฒนามีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาคนและสังคม โดยรวมมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดบรบือ สรราราม ชุมชนประจักษ์เย็น ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนต้นลำน้ำเสียว ชุมชนขวัญเมือง และชุมชนสนามชัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.7.2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชนประจักษ์เย็น ชุมชนวัดบรบือสรราราม ชุมชนสนามชัย ชุมชนขวัญเมือง และชุมชนต้นลำน้ำเสียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.7.3 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โดยรวมมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดบรบือสรราราม ชุมชนประจักษ์เย็น ชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชนขวัญเมือง ชุมชนต้นลำน้ำเสียว และชุมชนสนามชัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.7.4 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยรวมมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดบรบือสรราราม ชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชนประจักษ์เย็น ชุมชนต้นลำน้ำเสียว ชุมชนขวัญเมือง และชุมชนสนามชัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.7.5 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดบรบือสรราราม ชุมชนประจักษ์เย็น ชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชนต้นลำน้ำเสียว ชุมชนขวัญเมือง และชุมชนสนามชัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.8 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ปรากฏผล ดังนี้

2.8.1 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โดยรวมมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.8.2 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยรวมมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะทั่วไปที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

ด้านการพัฒนาคนและสังคม พบว่า ต้องการอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก อยากให้แก้ไข ปัญหาเสพติด และต้องการให้มีการรักษาโรคฟรี

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า อยากให้มีร้านค้าชุมชน ต้องให้มีเงินให้กู้ยืมได้ง่าย และต้องการให้มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า อยากให้การแก้ไขน้ำท่วมขังในฤดูฝน ต้องการให้น้ำประปาไหลสะดวก และอยากให้มีไฟฟ้าติดสว่างกลางคืนทั่วทุกชุมชน

ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พบว่า อยากให้แก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อยากให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ด้านการเมืองการบริหาร พบว่า อยากให้เน้นการบริการประชาชนรวดเร็วมากขึ้น อยากให้พนักงานเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มขึ้น และควรให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยของชุมชนมากขึ้น

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า อยากให้พัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มถังขยะให้มากขึ้น และควรกำหนดเขตพื้นที่สำหรับทิ้งขยะให้ห่างไกลจากชุมชน

อภิปรายผล

ผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้อภิปรายผลการวิจัยและความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับการดำเนินงานพอใช้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ (มีระดับการดำเนินงานระดับพอใช้)

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกเป็นรายด้าน 6 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ในระดับการดำเนินงานดี ด้านการพัฒนาคนและสังคม และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง (2552 : 61) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอมือ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของเดือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ดำเนินงานโดยอาศัยความต้องการของประชาชนเป็นหลัก มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ โดยการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี และที่สำคัญมีทีมคณะผู้บริหารที่เข้าใจ และเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องงาน โครงสร้างและแหล่งน้ำซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชน

สมมติฐานข้อที่ 2 คิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างถิ่นมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา

และจำแนกตามชุมชนที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ คือประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือแตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภรทศ สุฝน (2552 : 62) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเมื่อจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส เขตที่อยู่อาศัย พบว่าแตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของเดือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : 80) ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง (2552 : 61) พบว่า ประชาชนในเขตตำบลหนองมะเขว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้เพราะเทศบาลตำบลบรบือเป็นเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาหลายปี (ตั้งแต่ปี 2546) ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในการดำเนินงานของเทศบาลมาก และแต่ละชุมชนของเขตเทศบาลบางชุมชนเป็นชุมชนที่เจริญแล้ว เหมือนเขตชุมชนเมือง บางชุมชนยังคงมีลักษณะเหมือนชุมชนดั้งเดิมยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเก่าๆ และที่สำคัญมีการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น ดังนั้นความคิดเห็นของประชาชนจึงแตกต่างกัน ส่วนในด้านการศึกษา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดั้งเดิมก็มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลแตกต่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนที่เจริญ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง แต่ประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนเจริญต้องคิ่รนในการทำมาหากิน ไม่ค่อยมีเวลามากนัก ดังนั้นความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลจึงแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสามารถนำไปใช้วางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้

- 1.1 ควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่าและรักษาป่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- 1.2 ควรส่งเสริมการรักษาแหล่งน้ำของชุมชน
- 1.3 ควรมีการจัดการระบบน้ำเสีย
- 1.4 ควรซ่อมโทรศัพท์ที่เสียให้ใช้งานได้
- 1.5 ควรสร้างถนนคอนกรีตทั่วถึงทั้งหมด
- 1.6 ควรจัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 1.7 ควรส่งเสริมให้มีรายได้เสริม
- 1.8 ควรให้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยของชุมชนมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

บรรณานุกรม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY